
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายบุญจันทร์   เลิศวิไล ประธานสภา อบต. บุญจันทร์   เลิศวิไล 

2. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด รองประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. สุรีรัตน์  พาจันทร์ 

5. นายเด่น  สิงห์ชัย สมาชิกสภา อบต. เด่น  สิงหชั์ย 

6. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

7. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

8. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

9. นายอนัน   ค าพร สมาชิกสภา อบต. อนัน    ค าพร 

10. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

11. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ค าแปลง  นะวะสี 

12. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

13. นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ 

14. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

15. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

16. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

17. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

18. นางวิจิตร  ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต. วิจติร  ดวงแก้ว 

19. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต         บุญเสนา นายก อบต. โกสิต       บุญเสนา 

2. นายชาติกล้า     ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า     ปะติตัง 

3. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

4. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

7. นางพิกุล  เย็นสุวรรณ ผญบ.โนนศรีทอง  ม.5 พิกุล  เย็นสุวรรณ 

8. นายประยุทธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่ ประยุทธ  กันโยทา 

9. นายโสภา  ชัยนา ผช.ผญบ.โนนศิลา  ม.8 โสภา  ชัยนา 

10. นางนิศาชล  ศริิชาติ ผช.ผญบ.โนนส าราญ  ม.10 นิศาชล  ศริิชาติ 

11. นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง เรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ 

12. นางสริิกร  จันสมุทร ผญบ.โนนส าราญ  ม.10 สิรกิร  จันสมุทร 

13. นายชาลี  พลพวก ผช.ผญบ.โนนสะอาด  ม.3 ชาลี  พลพวก 

14. นายสังวาล  ทองค า ผช.ผญบ.โนนศรีสงา่  ม.4 สังวาล  ทองค า 

15. นายส าราญ  พนมไพร กรรมการ  ม.11 ส าราญ  พนมไพร 

16. นายชาลี  พลพวก ผช.ผญบ.โนนสะอาด  ม.3 ชาลี  พลพวก 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  19  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  16  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มีผู้เข้าประชุม  จ านวน  19  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  16  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่าน  

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  

และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   เรื่องเชญิสมาชิกเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจติอาสา  แตง่ตัวสุภาพ 

- เรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

นายธนดล  โควินทะสูตร  รองนายก  อบต.  แจ้ง 

- เรื่องส ารวจการขยายไฟฟ้าแรงต่ า 

- เรื่องประมาณการให้ช่างประมาณการไฟฟ้า  แรงต่ าก่อน  ส่วนแรงสูงเอาไว้ก่อน 

- เรื่องเอกสารขอขยายเขตให้ด าเนนิการส่งทุกๆ หมูบ่้าน 
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นายประยุทธ  กันโยทา ผญบ.โนนสรีสง่า  ม.4  ถามประธานสภาฯ  เรื่องขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านยังไม่มเีสาร์ไฟฟ้า   

ได้เข้าแผนไว้หรอืเปล่าครับ 

ประธานสภาฯ  เรื่องขยายเขตไฟฟ้าได้ส ารวจเรียบร้อยแล้ว 

นายชาติกล้า  ปะติตัง รองนายก  อบต.  แจ้ง 

- เรื่องภัยแล้งในอาทิตย์ที่ผ่านมา  ส่งโครงการการลอกคลอง 

- เรื่องขอความกรุณาประชาสัมพันธ์น้ าชีขา้งลา่งหมดแล้วสูบน้ าไร่ออ้ยก็ลดลง 

- เรื่องการขอน้ าอุปโภคบริโภคของประชาชนให้ลงชื่อในการขอที่บ้านผูใ้หญ่บ้าน  และให้

สมาชิกคอยช่วยผูท้ี่สง่น้ าด้วยครับ 

นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต.  ม.1  ถามเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะน าให้ใชไ้ฟฟ้าแรงสูงหรอืแรงต่ า 

- เรื่องไฟฟ้าคุ้มโนนกระต่ายจะได้ใช้หรอืเปล่าค่ะ 

นายธนดล  โควินทะสูตร  รองนายก  อบต.  ตอบ 

- จากบ้านนายสมเด็จ  เป็นขยายไฟฟ้าแรงต่ า 

- ข้ามสะพานเป็นไฟฟ้าแรงสูง 

นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต.  ม.1  ถามไฟฟ้าแรงสูงไมไ่ด้  แรงต่ าได้หรอืไม่ค่ะ 

นายธนดล  โควินทะสูตร  รองนายก  อบต.  ตอบ  ไฟฟ้าแรงต่ าลงไม่ได้ถ้าไม่ลงแรงสูงก่อน 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7  แจ้งเรื่องมสีถานที่ใหขุ้ดธนาคารน้ าใต้ดินที่  ม.7 

นายธนดล  โควินทะสูตร  รองนายก  อบต.  ตอบ  เรื่องธนาคารน้ าใต้ดิน  แตล่ะจุดจะมีพกิัดจากผู้ส ารอง 

นายก  อบต.  แจ้ง 

- เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา  สามัคคี

ปรองดองของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ  เลือกต าบลเรา

เป็นเป้าหมาย  พรุ่งนี้เป็นพิธีเปิด  เจ้าหน้าที่บางส่วนก็ใส่ชุดตามหน่วยงาน  สมาชิก

สภาฯ  แต่งตัวสุภาพ 

- เรื่องการเชญิชวนชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมผูน้ าก็มีหนา้ที่ช่วยดูแลผู้มาร่วม 

- วันที่  14  เตรียมความพรอ้มในการแขง่กีฬา 

- พิธีเปิด  ตั้งขบวนที่โรงเรียนบ้านหนองเป็ด  (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  ในการตั้งขบวน

อยู่ในรูปแบบ  พิธีกรก็เป็นอาจารย์คุณธรรม  จันมะโหง  ป้ายของแต่ละหน่วยงานต้อง

ด าเนนิการ 

ก านันต าบล  เกรงวา่ผูม้าเข้าร่วมกิจกรรมไม่เยอะ  อยากเชิญชวนชมรมผู้สูงอายุมาพรอ้ม 

ปลัด  อบต.  แจ้งช่วยประชาสัมพันธ์  กกต.  ขอความรว่มมอืกรอกรายละเอียดในการแบ่งเขต   

สจ.  ชัยภูมิ  (กรอกแบบแสดงความคิดเห็น) 

นายก  อบต.  -   เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2563  มีเรื่องการประชุม  สปสช.  ได้รับการอนุมัตเิรื่องกีฬา  

    เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องก็ให้ด าเนินการ  และทุกวันพุธตัวแทนแต่ละส่วนมกีารตกลงร่วมกัน 

- โครงการป้องกันเด็กจมน้ า  ให้ความรู้ผู้ปกครอง  ในวันที่  25-26  กุมภาพันธ์  2563 

- การแบ่งเขตเลือกตั้ง  ปลัดเป็นผู้รับผดิชอบ 
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ประธานสภาฯ  ในการแบ่งเขต  ต าบลท่าใหญ่ก็ไม่อยากแบ่งออกจากต าบล 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  ต าบลท่าใหญ่ขอมตไิม่แยกได้หรือไมค่รับ 

ก านันต าบล  ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง  มี  3  รูปแบบ 

นายก  อบต.  สภาฯ  ขอมติที่ประชุมในการแบ่งเขต  แสดงความคิดเห็นเป็นภาพรวมของหมู่บ้านในการ 

แบ่งเขต  การเลือกตั้งให้ส่งทางอ าเภอหรอืไม่ก็ส่ง  กกต.  จังหวัดเลย 

ปลัด  อบต.  เพิ่มเติม  แบบแสดงความคิดเห็นทุกคนสามารถเลือกตามที่ตัวเองเลือก  ตามที่เสนอแบบ  

   1 , 2 , 3  ตามแบบแสดงความคิดเห็น 

นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา  ม.8  เสนอเลือกแบบที่ 1  เขตเลือกตั้งที่ 2 

นายคุณาสิน  ชิมช้า อยากใหป้ระธานขอมตริูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ประธานสภาฯ  ขอมตสิรุป  รูปแบบที่ 1  เขตเลือกตั้งที่ 2  และตามแบบแสดงความคิดเห็นจะให้ส่งวันไหน 

ปลัด  อบต.  ส่งได้ไม่เกิน  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  เพราะจะได้น าส่ง  กกต.  จังหวัด  อย่างช้าไม่ 

เกิน  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2563 

นายก  อบต.  ในวันที่  17  กุมภาพันธ์  2563  รวบรวมใบกรอกแบบแสดงความคดิเห็น  เวลา  09.00 น. 

แสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  เรื่องน้ าคุ้มโนนกระต่าย  เชิญสมาชิกและ

บริหารออกไปดูพืน้ที่คุ้มโนนกระตา่ย 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ถามมตใินการรับรองรายงานครั้งที่แล้ว 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  19  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1  เรื่องการก าหนดสมัยประชุม  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  เชญิที่ประชุมเสนอ 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7  เสนอ  4  สมัย 

   ผูร้ับรอง นายไสว  วงศช์าลี 

     นายอนัน  ค าพร 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดเสนออีกหรอืไม่  ในเมื่อไม่มผีมขอถามมตคิรับ 

   มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  19  ท่าน 

   ก าหนดสมัยประชุม 

   สมัยที่  2  นายอนัน  ค าพร เสนอ  1 – 15  พฤษภาคม  2563 

   ผูร้ับรอง  2  ท่าน 

1. นายเสาร์  เต้หนองเป็ด 

2. นายค าแปลง  นะวะศรี 

 



-5- 
 

   สมัยที่  3  นายสมร  บัวผัน เสนอ  10 – 24  สิงหาคม  2563 

   ผูร้ับรอง  2  ท่าน 

1. นายไสว  วงศช์าลี 

2. นายประมงค์  ศรพีลเล่ย์ 

   สมัยที่  4  นายเสาร์  เต้หนองเป็ด เสนอ  1 – 15  พฤศจกิายน  2563 

   ผูร้ับรอง  2  ท่าน 

1. นายคุณาสิน  ชิมช้า 

2. นายสมร  บัวผัน 

สรุปสมัยประชุม 

สมัยที่ 2 1 – 15  พฤษภาคม  2563 

สมัยที่ 3 10 – 24  สิงหาคม  2563 

สมัยที่ 4 1 – 15  พฤศจกิายน  2563 

ในปีถัดไป  2564  สมัยที่ 1  ประชุมในวันที่เท่าไหร่ 

เชญิ  นายสมร  บัวผัน 

นายสมร  บัวผัน เสนอ  1 – 15  กุมภาพันธ์  2564 

   ผูร้ับรอง  2  ท่าน 

1. นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ 

2. นายคุณาสิน  ชิมช้า 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดเสนออีกหรอืไม่  ในเมื่อไม่มี  ผมขอถามมตใินการก าหนดสมัย

ประชุม 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  19  ท่าน 

นายก  อบต. เสนอ  เรื่องพิจารณาใน  4.2 , 4.3 และ 4.4  เลื่อนไปพิจารณาในวันที่  15  กุมภาพันธ์  

2563  ถ้าพจิารณาในวันนีอ้าจพิจารณาไม่ครบ  เพราะมีเรื่องเพิ่มเติมเยอะมากจึงขอเลื่อน

ไปในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2563 

นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง  ส.อบต.  ม.2  ขอขอบคุณทุกท่าน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุมแจ้ง 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7  เสนอ  ท่อ  PVC  ม.7  อยากเปลี่ยนทั้งหมดครับ 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต.  ม.9  เสนอ  เรื่องศึกษาดูงาน 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  เสนอ  ม.8 

- ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  มี  2  จุด 

- น้ าอุปโภคบริโภคไม่มปีัญหา 
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นายประมงค ์ ศรพีลเล่ย์   ส.อบต.  ม.4  เสนอ  ไฟฟ้าแสงจันทร์  ม ี 4  จุด 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  เสนอ  ไฟฟ้าแสงจันทร์  ม ี 5  จุด 

นางสุรรีัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต.  ม.1  เสนอ  ไฟฟ้าแสงจันทร์  ม ี 2  จุด 

นายก  อบต. แจ้งที่ประชุม 

- เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์  ขยายเขตไฟฟ้า  จะประสานกับสมาชิกอีกครั้งตอนลงพืน้ที่ 

- โครงการที่มจี านวนมาก  จะด าเนนิการขอให้ไฟฟ้าประมาณการ 

- ใช้เงนิ  อบต.  10 หรอื 20  จุด  ประมาณการแลว้ก็น าส่งเงินอุดหนุนได้เลย 

- บางจุดขยายเขตไฟฟ้าแสงจันทร์สาธารณะเพิ่มเติม  ต้องให้การไฟฟ้าติดตั้งให้  และที่

เหลือนัน้ใช้งบ  อบต.  ด าเนนิการตอ่ไป 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดอยากเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีท่านใดซักถาม  ผมขอเสนอปิด

ประชุม  และผมต้องขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  ในสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  

ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ครับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  15.00  น. 

 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรียม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  

12  กุมภาพันธ์  2563 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 


